



ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก). รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ข). กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) เท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยฉบับจริงไปแสดงแทนในวันประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร **จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ** และหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง สัมภาษณ์แล้ว ๓๐ นาที **จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง**

๔.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งโดยเคร่งครัด

๔.๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง นี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง และคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง จะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๔.๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี สิทธิ์เข้ารับการประเมินประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ครั่งนี้

๕. จังหวัดราชบุรีจะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บ้ายปิดประกาศ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี และทางเว็บไซต์ www.rajburi.org

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอนุกุล ไทยถนอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ก). รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๑	นางสาวพิมพ์ใจ	พัตเย็น
๒	นางสาววลัยพรรณ	ลาภสมสิทธิ์
๓	นายธีรพล	เพี้ยกโฮม
๔	นางสาวนฤสรณ์	ปิตตาทะสา
๕	นายภาณุวัฒน์	สุทธิบุรณ์

ข). กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

<u>วิธีการคัดเลือก</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>วัน เวลา และสถานที่สอบ</u>
ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	๑ - ๕	วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนาจการ ชั้น ๒ อาคารอำนาจการ โรงพยาบาลราชบุรี